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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  นาฬิกา 
กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๘ คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๔  คน  (ลาการประชุม) 
 
 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ  

คนที่สอง ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 
เรื่องท่ีพิจารณา 
มาตรา ๒๐  ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย 

 ๑. กรมที่ดิน 
 2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มาตรา ๓๙   4. กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
 ๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

มาตรา ๓๓  ● พิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 ๖. กรุงเทพมหานคร 

    
ผลการพิจารณา 
 
กรมท่ีดิน           ๒,๖๐๓,๑๗๕,๓๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณากรมที่ดิน ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - การขอจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานส่วนใหญ่มีแต่งบบุคลากร ขอให้หน่วยงานอธิบายว่า  
การจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นอย่างไร เช่นค่าจ้างเหมาบริการเดินส ารวจ เพราะประชาชนร้องเรียนว่าหน่วยงาน
ด าเนินการล่าช้า  ขอให้อธิบายว่า มีการจ้างอย่างไร มีกระบวนการอย่างไร การด าเนินการออกโฉนดรวดเร็ว
เพียงใด 
 - หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องสร้างศูนย์บริการที่ดินจ านวน ๔๐๐ ล้านบาทอย่างไรขอให้อธิบาย  
และสร้างใหม่เพราะเหตุใด 



๒ 
 

 -  กรณีงบการเงินของหน่วยงาน ทั้งปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน รายงานว่า ไม่
แสดงความเห็น แสดงว่าหน่วยงานด าเนินการไม่ถูกต้องอย่างมีนัยยะส าคัญถึงขั้นผู้ตรวจสอบบัญชีไม่รับรอง จึงขอ
สอบถามเรื่องบัญชีเงินฝากคงคลังจ านวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ขอให้หน่วยงานชี้แจง 
 - พันธกิจของหน่วยงานมีความส าคัญมาก ในการบ าบัดทุกข์สร้างสุข ซึ่งทุกข์ของประชาชนคือเรื่องของ
ที่ดิน ดังนั้นการคุ้มครองสิทธิที่ดินของประชาชน หน่วยงานมีผลการด าเนินการอย่างไร โดยเฉพาะกรณี  
ที่ภาครัฐบุกรุกที่ของประชาชนที่อยู่อาศัยมาก่อน ทั้งนี้ที่ดินใดที่ผ่านการพิสูจน์สิทธิ ว่าประชาชนอยู่มาก่อน เห็นว่า
ส านักงานที่ดินให้สามารถออกโฉนดได้เฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยแต่ไม่รวมถึงที่ดินท ากิน โดยการได้รับโฉนดต้องไม่มีผู้
คัดค้านใน ๓๐ วัน แต่แม้ว่าจะไม่มีผู้คัดค้านแต่ประชาชนยังคงไม่ได้รับโฉนดเป็นเพราะเหตุใด 
 - การด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช) จะท าให้กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ (กบร.) ยังคงมีบทบาทอยู่หรือไม่  และโครงสร้างการด าเนินงานในพ้ืนที่จะเป็นอย่างไร 
 - กรณีงบประมาณที่หน่วยงานขอรับจัดสรร มีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรางวัดที่ดินด้วยระบบ
ดาวเทียมซึ่งต้องมีการสร้างสถานี ซึ่งมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณในปี ๒๕๖๔ ว่าในปี ๒๕๖๔ รวม ๕๙ ส านักงาน ๑๐ 
จังหวัด แต่ ปี ๒๕๖๕ เพ่ิมเป็น ๑๔๙ ส านักงาน ๑๘ จังหวัด ขอถามว่าเป้าหมายของหน่วยงานคือจ านวนสถานี 
ใช่หรือไม ่
 - ภาคใต้มีปัญหาทับซ้อนของป่าจ านวนมาก ประชาชนอยู่บนเกาะจึงไม่คุ้นชินกับระบบราชการ  
จึงควรมีการส ารวจที่ดิน ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ า ทั้งนี้ โครงการเดินออกส ารวจที่ดิน เป็นโครงการที่ดี  
แต่การด าเนินการมีการปิดเปิดอยู่บ่อยครั้ง ขอให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และใช้หลักรัฐศาสตร์กับประชาชน  
 - ขอสนับสนุนกรมที่ดินเรื่องของ ONE MAP เพ่ือให้ชาวบ้านมีที่ดินท ากินอย่างโปร่งใส ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ไม่ดีสร้างปัญหา  
 - จากการส ารวจพบว่า ประชาชนประสบปัญหาเรื่องที่ดิน กล่าวคือประชาชนมีหลักฐานการครอบครอง
แต่หน่วยงานออกโฉนดให้ไม่ได้ เพราะมีเงื่อนไของกรมธนารักษ์ที่ให้พิสูจนสิทธิก่อนในปี ๒๕๕๘ จากแนวเขตป่าไม้
ในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน 
 - การเดินรางวัดของหน่วยงานเป็นประโยชน์ แต่การด าเนินการของหน่วยงานมีระยะเวลานาน  
ไม่ทราบว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด และเมื่อด าเนินการแล้ว ประชาชนสอบถามมาจ านวนมากว่า เมื่อไหร่จะเดินรางวัด
ในพ้ืนที่ของประชาชนบ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตอบว่า งบประมาณในเรื่องนี้ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นค าตอบที่ไม่
เหมาะสม 
 - ในเรื่องของที่ดินควรเป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการที่สุด เพราะหน่วยงานจ านวนมากถือครอบพ้ืนที่ที่อาจทับ
ซ้อนกัน 
  - การรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องทั่วไปสามารถรับสัญญาณได้ไม่จ าเป็นต้องท าศูนย์รับสัญญาณจึงขอ
สอบถามว่ามีความจ าเป็นอย่างไรในการตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้ 
 - งบประมาณเดินส ารวจจ านวน ๑๗๒ ล้านบาท มีที่ดินที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน ๒๒๘ ล้านไร่ 
ขณะนี้ ผู้ที่มีอ านาจให้ออกโฉนดได้ คือ อธิบดีกรมที่ดิน  เพราะมีกฎหมายให้อ านาจ มาตรา ๕๘ หรือ ๕๙  
ประเทศไทยมีการออกโฉนดให้คนไทยไปแล้ว ๒๒๘ ล้านไร่  ขอสอบถามว่ามีความพอเพียงหรือไม่ หากเป็น 
ในรูปแบบนี้เห็นว่า ประเทศจะมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ าต่อไป 
 - กรณีคนรุกป่า ป่ารุกคน หน่วยงานต้องไปส ารวจ เพ่ือให้น าที่ดินมาให้ประชาชน โดยต้องไปส ารวจ  
ที่ดิน ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มป่าไม้ถาวรป่าต่าง ๆ  กลุ่มที่ ๒ พ้ืนที่สาธารณะ กลุ่มที่ ๓ คือพ้ืนที่อภิสิทธิชนเช่นที่ของทหาร 
และกลุ่มที่ ๔ สปก. ๔๐ ล้านไร่ การแก้ปัญหาคือการเดินส ารวจและแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยการให้ประชาชนขอ
เอกสารสิทธิได้ 
 - ประเทศไทยมีการรวมศูนย์ในเรื่องของที่ดิน แตกต่างจากต่างประเทศท่ีให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล 



๓ 
 

 - มีการส ารวจว่ารัฐมีที่ดิน ๕๐๐ ล้านไร่ แต่ที่ดินจริงๆ มี ๓๒๐ ล้านไร่ จึงท าให้เกิดปัญหาทับซ้อนกัน 
 - ขอสอบถามว่า หน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาที่ดินแปลงเดียวเป็นทั้งโฉนดและท่ีดินสปก 4-01  
 - ขอให้อธิบายเรื่องของโฉนดสีชมพูว่า เป็นโฉนดประเภทใดของกรมที่ดิน  การรอแบ่งแยกโฉนดสีชมพู
หมายความว่าอย่างไร และการได้ค่าเวนคืนที่ดินใช้เวลากี่วัน 
 - ที่จังหวัดพิจิตร ๒๐๐ ครัวเรือนมีปัญหาเรื่องที่ดินรอบบึงสีไฟที่อยู่ใกล้หมู่บ้านสายสัมพันธ์ โดยขอให้กรม
ที่ดินออกเอกสารสิทธิให้ เพราะประชาชนอยู่ในพ้ืนที่มานานแล้วแต่หน่วยงานไม่ออกเอกสารสิทธิให้  ขอให้
หน่วยงานตรวจสอบ 
 - ขอทราบแนวทางรายละเอียดของหน่วยงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน 
 - รถตีนตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า ราคา ประมาณ ๗ ล้านบาท เพราะเหตุใดจึงต้องจัดซื้อ ใช้วิธีการเช่า
ดีกว่าหรือไม ่
 - มีการร้องเรียนว่า เวลาขอรางวัดที่ดินในอดีตใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นขอให้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือตรวจสอบ
พิกัด ให้การรางวัดที่ดินใช้เวลาเร็วขึ้น เหลือเพียง ๑-๒ เดือน 
 - กรมที่ดินมี การจัดท า Thailand Map มีผู้ใช้งาน ๖๑ ล้านคน  ทั้งที่ใช้งบประมาณเพียง ๕๐ ล้านบาท 
ซึ่งถือว่าส าเร็จ ปี ๒๕๖๓ มีผู้ใช้บริการถึง ๑๗ ล้านคน ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานอ านวยความสะดวกไม่ให้ประชาชนไป
รอและให้ใช้ระบบออนไลน์เป็นส าคัญ 
 - การออกส ารวจโฉนด หน่วยงานใช้งบประมาณน้อยมาก ทั้งนี้หากมีโฉนดมากขึ้นเท่าใดจะเป็นประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ เพราะท่ีดินสามารถน าไปท าประโยชน์ได้  
- กรณีปัญหาที่ดินแปลงเดียวทั้งท่ีดินที่มีโฉนดและที่ดินที่เป็นพ้ืนที่ ส.ป.ก ๔-๐๑ ได้ด าเนินการแก้ไขแล้วหรือไม่  
 - กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้เวนคืนที่ดินแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชย เนื่องจากรอโฉนดสิทธิ์สีชมพูคืออะไร
ขอให้อธิบาย และขอให้เร่งด าเนินการ 
 - การแบ่งโฉนดเพื่อให้ประชาชนได้รับค่าเวนคืนที่ดินใช้เวลาทั้งหมดประมาณก่ีวัน 
 - กรณีจังหวัดพิจิตร มีประชาชน จ านวน ๒๐๐ ครัวเรือน มีปัญหาในบริเวณพ้ืนที่บึงสีไฟ เนื่องจากได้ปลูก
บ้านพักอาศัยมาเป็นระยะเวลานานและต้องการให้กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ให้ เพราะเหตุใดกรมที่ดินถึงไม่ออก
เอกสารสิทธิ์ให้ 
 - กรณีโครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจนมีแนวทางเป็นอย่างไร 
 - กรณีงบครุภัณฑ์ รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ คัน 
และรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ คัน น าไปใช้ในการ
ด าเนินการอย่างไร และการบ ารุงรักษาเป็นอย่างไร หากเปลี่ยนมาเป็นการเช่าแทนการซื้อได้หรือไม่ 
 - กรณีขอรังวัดที่ดินใช้ระยะเวลานานมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะน าเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการปฏิรูป
ระบบการยื่นขอรังวัดที่ดินเพ่ือความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 - กรณีขอให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ เช่น  การค านวณภาษีที่ดิน การค านวณราคา
ประเมิน ตลอดจนการร้องทุกข์ ที่สามารถด าเนินการแบบออนไลน์ได้ และกรณีการออกส ารวจโฉนดในการออก
เอกสารสิทธิ์ยังด าเนินการน้อยและล่าช้า ซึ่งประชาชนจะสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าวได้ 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - กรณีการจ้างเหมาเดินส ารวจมีการจัดการอย่างไรและมีกระบวนการออกโฉนดที่ดินอย่างไรให้มีความ
รวดเร็ว ขอชี้แจงว่างบประมาณที่ขอไปทั้งหมดเพ่ือจ้างเหมาบริการพนักงานจ านวน ๘๖๘ คน เป็นพนักงานรังวัด
ในการไปเดินออกส ารวจโฉนดที่ดินทั่วประเทศจ านวน ๖๒,๐๐๐ แปลง รวมทั้งที่ดินจังหวัดในเขตใช้แดนภาคใต้ 
๑๔,๐๐๐ แปลง ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างจะใช้ช่างหรือประชาชนในพื้นที่เท่านั้น จึงท าให้เกิดการจ้างงาน โดยจะท า
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หน้าที่ในการถากถางแนวเขต หาหลักเขต การตั้งกล้องและรับสัญญาณดาวเทียมในกระบวนการเดินส ารวจเป็น
กระบวนการเพียงหนึ่งปีเท่านั้นจึงท าให้เกิดความรวดเร็วในการท างาน 
 - ชี้แจงว่ากรมที่ดินจะต้องสร้างศูนย์สารสนเทศจ านวน ๔๐๓ ล้านบาท เนื่องจากวิสัยทัศน์ของกรมที่ดิน
จะก้าวไปสู่การจดทะเบียนออนไลน์ ดังนั้น จะต้องน าข้อมูลทั้งหมดของสารบบที่ดินทั่วประเทศจึงต้องมีระบบการ
รักษาความปลอดภัยของระบบดังกล่าว ปัจจุบันได้มีการเช่าพ้ืนที่ศูนย์สารสนเทศจากภาคเอกชนค่าใช้จ่ายเดือนละ 
๒.๕ ล้านบาท ปีละ ๒๕ ล้านบาท ในการด าเนินการนั้นหากมีการจดทะเบียนออนไลน์โฉนดที่ดินจะเป็นระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ทั้งหมด จึงต้องมีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
 - กรณีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่รับรองในประเด็นดังกล่าวนั้น มีการคาดเคลื่อนไม่ใช่เฉพาะบัญชี
เงินฝากเท่านั้น ประกอบไปด้วย ๕ ประการ คือ ๑.มีเงินสดในมือ ยอดผิดดุล จ านวน ๗.๖๔ ล้านบาท  
๒.บัญชีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการรายได้รายรับแทนกันมี  ยอดดุลผิดบัญชีเงินฝาก จ านวน ๖,๔๔๔ ล้านบาท  
๓.บัญชีพักทรัพย์สินจ านวน ๑๑๗ ล้านบาท และ ๔.บัญชีก่อสร้างระหว่างปี จ านวน ๑๖๔ ล้านบาท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบัญชีเงินฝาก จ านวน ๖,๔๔๔ ล้านบาท ได้ด าเนินการแก้ไขให้ปรับปรุงให้ครบถ้วนถูกต้องกับบัญชีเงินฝาก
ของรัฐบาลแล้วซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกางได้ตรวจสอบแล้ว 
 - กรณีโครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน ซึ่งคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติได้บูรณาการกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผู้จัดหาที่ดินมายังกรมที่ดิน เช่น พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 
พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพ้ืนที่เสื่อมโทรม โดยกรมที่ดินมีหน้าที่ตรวจสอบในการแบ่งแปลงเมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จจะส่งต่อไปยังจังหวัด ซึ่งจังหวัดจะมีหน้าที่แยกประเภทผู้ครอบครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้สิทธิกับ
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เดิมมาก่อน และจัดส่งไปยังอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในการด าเนินงาน ซึ่งในปี  
พ.ศ. 2561 มีการจัดที่ดินให้กับประชาชนตามโครงการดังกล่าว จ านวน 2,243 แปลง 1,948 คน ในปี พ.ศ. 
2562 จ านวน 319 แปลง 2,941 ครัวเรือน และในปี พ.ศ. 25๖๓ จ านวน 2 ,000 กว่าแปลง 1,941 
ครัวเรือน ที่ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ได้มีการบุกรุกพ้ืนที่รัฐโดยให้ประชาชนเช่าในรูปแบบสหกรณ์แต่ไม่ได้มี
กรรมสิทธิ์ในการครอบครอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการบูรณาการกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องต่อไป 
 - กรณีการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK) มีการใช้งบประมาณเป็นอย่างไร ในโครงการดังกล่าว
ด าเนินการเพ่ือตอบปัญหาการรังวัด ซึ่งในการรังวัดที่ดินก่อนปี พ.ศ. 2562 ใช้เวลาทั้งสิ้นจ านวน 127 วัน และ
ในปี พ.ศ. 2562 สามารถลดระยะเวลาได้จ านวน 60 วัน และในปี พ.ศ. 2563 จะลดระยะเวลาได้จ านวน 50 
วัน ดังนั้นหากช่างรังวัดทั้งหมดมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Rover) คนละ ๑ เครื่อง จะสามารถบริการให้
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 - กรณีบ้านน้ าจ้อย ในที่ดินบริเวณดังกล่าวได้มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง จ านวน 41,000 
กว่าไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 มีประชาชนเข้าครอบครอง จ านวน 243 ราย และได้มีการอนุมัติในเบื้องต้นจ านวน 
24 แปลง ขณะนี้ก าลังด าเนินการส่งให้กรมธนารักษ์พิจารณาเพ่ือออกโฉนดที่ดินให้ ในส่วนอีก 210 แปลงนั้นนี้มี
มติให้ตรวจสอบต าแหน่งที่ดินอีกครั้งเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 - กรณีโฉนดที่ดินของรัฐทับซ้อน ซึ่งจะต้องใช้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
และจะทราบได้อย่างไรว่าประชาชนอยู่ในพ้ืนที่บริเวณใด ขอชี้แจงว่ากรมที่ดินได้มีโครงการบอกดินเพ่ือให้
ประชาชนแจ้งพิกัดที่ดินผ่าน LINE แอพพลิเคชั่นในการให้ระบุพิกัดที่ดินของตนเองเพ่ือจะได้ด าเนินการเดินส ารวจ
และออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนต่อไป ขณะนี้มีประชาชนได้แจ้งเข้ามาจ านวน 11 ,200 กว่าราย  
กรณีการออกส ารวจโฉนดในการออกเอกสารสิทธิ์ยังด าเนินการน้อยและล่าช้า  ซึ่งในงบฟ้ืนฟูได้ขอโครงการเดิน
ส ารวจออกโฉนดที่ดินเพ่ิมจ านวนเป็น 40 ,000 แปลง ให้กับประชาชนที่ยากจนและจะน าโครงการบอกดินที่
ประชาชนแจ้งประมาณนั้นมาประกาศเพ่ือเลือกที่ดินที่จะออกเดินส ารวจ โดยในปีพ.ศ. 2563 มีเป้าหมาย 
เบื้องต้น จ านวน 4๙ จังหวัด 
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 - กรณีจะมีการเดินส ารวจและมีที่ดินที่เหลืออยู่จากการส ารวจประมาณ 1 ล้านแปลง พ้ืนที่ประมาณ 15 
ล้านไร่ โดยต้องด าเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมที่ดินมีโครงการในการเดิน
ส ารวจให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปี ซึ่งส านักงบประมาณให้ด าเนินการจัดท าแผนเดินส ารวจให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ 
การรังวัดของกรมที่ดินที่ผ่านมานั้นไม่มีพิกัดทางภูมิศาสตร์จะเห็นได้ว่าจะเกิดปัญหาเป็นจ านวนมากแต่ในปัจจุบัน
มีเทคโนโลยีที่เป็นระดับสากล โดยการรังวัดด้วยดาวเทียมที่จะมีความคาดเคลื่อนไม่เกิน 4 เซนติเมตร กรณีการใช้
เครื่องมือแบบน าทาง Handheld สามารถรังวัดได้แต่จะมีความคาดเคลื่อนประมาณ๑ - 10 เมตร 
 - กรณีจ่ายเงินเวนคืนโฉนดสีขมพูไม่ทราบเรื่องดังกล่าว แต่กระบวนการจ่ายเงินเวนคืนกรมที่ดินจะต้องไป
รังวัดให้ได้เนื้อที่รูปแปลงที่ดินก่อนเพ่ือน าไปประเมินราคาและจึงน าเข้าอนุกรรมการประเมินราคาที่ดินเพ่ือ
พิจารณาก าหนดราคาเวนคืน หลังจากนั้นจะมีการไปเจรจากับประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ หากเห็นด้วยก็สามารถ
จ่ายเงินได้ทันทแีตห่ากไม่เห็นด้วยจะต้องมีการคัดค้านและเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ต่อไป 
 - ในส่วนกรณีปัญหาที่ดินที่ ส.ป.ก. 4-01 และโฉนดที่ดินแปลงเดียวกันได้แก้ไขปัญหาแล้วหรือไม่นั้น 
ขณะนี้กรมที่ดินได้ท า MOU ระหว่างส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพ่ือก าหนดแนวทาง
เกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ หากต าแหน่งที่ดินที่กรมที่ดินรังวัดทับซ้อนกับ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและไม่มีการคัดค้าน กรมที่ดินจะสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ตาม
กฎหมายแล้วแจ้งให้ ส.ป.ก. ทราบภายใน 30 วัน เพ่ือด าเนินการยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 ต่อไป 
 - กรณีการใช้ดาวเทียมธีออส (THEOS) ไม่ได้ใช้เพ่ือการรังวัด ซึ่งกรมที่ดินใช้ระบบโครงข่ายสถานีรังวัด
สัญญาณดาวเทียม GNSS 
 - กรณีรถเครื่องจักรกล ปัจจุบันมีเครื่องจักรกล จ านวน ๒๐ เครื่อง ประกอบด้วยรถบดถนน ในขณะที่
กรมที่ดินจัดที่ดินให้กับประชาชนไม่ใช่เพียงการจัดที่ดินเท่านั้น กรมที่ดินได้ด าเนินการจัดท าถนนล ารอง ขุดบ่อน้ า 
ขุดท่อ ให้กับประชาชนที่ยากจนเหล่านี้ด้วย จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการด าเนินงาน 
 - กรณีขอรังวัดที่ดินใช้ระยะเวลานาน ซึ่งหากมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Rover) จะด าเนินการได้
อย่างรวดเร็วและสามารถลดระยะเวลาได้จ านวน 50 วัน 
          ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

- ในจังหวัดราชบุรีมีที่ดิน ๓ ล้านไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมดภาครัฐดูแลร้อยละ ๖๐ แล้วท าให้เห็นว่าประชาชน
ต้องอยู่ในรูปแบบเอกสารสิทธิที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด  มีการทับซ้อนกับที่ราชพัสดุกับที่ของเอกชน
ด้วย 
 - บ้านพักของประชาชนบางส่วนได้บ้านเลขที่เป็นแบบชั่วคราวด้วย ท าให้ประชาชนเกิดความทุกข์ว่าขอ
บ้านเลขที่ไม่ได้ ที่ดินเป็นเรื่องส าคัญต้องให้ประชาชนมีที่ดินท ากิน ขอให้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดน าร่องในการ
แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเอ็ด ขอรายละเอียดกรณีบ้านน้ าจ้อย  
ในที่ดินบริเวณดังกล่าวได้มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเป็นอย่างไร 
 - พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสอง ขอรายละเอียดการจัดเก็บ 
ค่าท าเนียมต่างใน ๑ ปี เป็นจ านวนเท่าใด และข้อมูลระดับปัญหาหนี้สินของประชาชนที่น าที่ดินไปจ านอง 
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ๖,๐๙๔,๙๔๓,๘๐๐       บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - งานบรรเทาสาธารภัย ยังคงต้องมีความจ าเป็นที่ให้หน่วยงานกองทัพสนับสนุนเพราะหน่วยงานเข้าไปใน
พ้ืนที่ได้ช้ากว่า จึงขอถามว่าหน่วยงานต้องร่วมมือกับกองทัพหรือไม่ 
 - ควรมีการฝึกอย่างจริงจังในการป้องกันสาธารณะภัย แต่ขอให้หน่วยงานร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย หาก
มีการอบรมร่วมกันจะช่วยงานของราชการได้ ปัญหาต่าง ๆ  เช่น ซึนามิหรือโควิด ๑๙ ภาคเอกชนช่วยเหลือได้มาก 
ให้ประชาชนมีส่วนรวมในเรื่องนี้ 
 - ควรให้กระทรวงกลาโหมเป็นฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานเป็นตัวหลัก
ในการด าเนินการเรื่องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - กรณีจัดซื้อ เฮลิคอปเตอร์มีการจัดซื้อประกวดราคาหลายครั้งราคาสูงกว่าราคากลาง ขอสอบถามว่าใช้
ระเบียบข้อใดที่ท าให้มีการจัดซื้อราคาสูงกว่าราคากลาง เฮลิคอปเตอร์ราคาทั่วไปในอินเตอร์เน็ตเพียง ๔๐๐ ล้าน
บาท ๒ ล า ราคา ๘๐๐ ล้านบาท แต่ราคาที่หน่วยงานขอจัดสรร ๑,๘๐๐ ล้านบาท เป็นเพราะเหตุใด 
 - งบประมาณ ๕ ล้านบาท ของปี ๒๕๖๒ ที่บางต าบลได้บางต าบลไม่ได้ขอสอบถามว่า ต าบลละ ๕  
ล้านบาท หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล 
 - ตั้งแต่เกิดน้ าท่วมที่ภาคอีสานหน่วยงานมีแผนงบประมาณที่แก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ ารอยอีกหรือไม่ 
 - ในการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ให้ครบฝูงต้อง ๖ ล า เพราะมีความจ าเป็นมาก ในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ โดย
การใช้เฮลิคอปเตอร์เกรด A ที่มีสมรรถนะ เป็นสิ่งจ าเป็นในเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติแต่ของหน่วยงานมี
เฮลิคอปเตอร์ระดับ C+  เท่านั้น 
 - การชดเชยเยียวยา ประชาชน หน่วยงานควรมีส่วนช่วยในเรื่องนี้ การแจกของให้ประชาชนต้องพิจารณา
ความจ าเป็นของประชาชนที่แท้จริงว่าประชาชนต้องการอะไรเวลาเกิดภัยพิบัติ และให้มีการแจกเงินร่วมกับของยัง
ชีพจะดีมาก 
 - หน่วยงานควรมีการบูรณาการทุกหน่วยงาน ไม่ใช่เพียงกองทัพเพ่ือเตรียมแผนว่าหากเกิดภัยพิบัติจะ
ด าเนินการอย่างไรทั้งระดับชาติและระดับโลก  
 - หน่วยงานรับผิดชอบ ๗๖ จังหวัด แต่เห็นว่าเครื่องมือของหน่วยงานเก่าและไม่เพียงพอ เช่นรถสูบน้ า
ก าลังส่งระยะไกล หน่วยงานไม่มีรถชนิดนี้ซึ่งควรจะมีเพราะส าคัญมาก  
 - กรณีงบประมาณต าบลละ ๕ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นงบประมาณที่ใดใช่งบประมาณของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือไม ่
 - กรณีการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคอีสานมีแผนงานการด าเนินการหรือมีงบประมาณในการแก้ไขปัญหา
เพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นอีกหรือไม ่
 - กรณีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังท าหน้าที่ในการป้องกันได้ไม่ดีมากพอ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การ
ป้องกัน การฟ้ืนฟู การเยียวยา และการพัฒนาให้ยั่งยืน เนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอุปกรณ์ที่
ล้าสมัยและมีจ านวนไม่เพียงพอ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่
ประชาชน ตลอดจนต้องมีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิด 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - กรณีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ทีก่รมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเป็นผู้จัดหานั้น ซึ่งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของประเทศ ในยามที่ความจ าเป็น
เร่งด่วนในการเข้าด าเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก พ้ืนที่อาคารสูง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
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จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ในพ้ืนที่อาคาร
สูงพ้ืนที่เมืองตั้งแต่ ๓๐ ชั้นขึ้นไป แต่สามารถใช้ในการดับไฟป่าในพ้ืนที่ที่เข้าถึงล าบากและสามารถที่จะล าเลียงได้ 
๑๓ ที่นั่ง สามารถยกน้ าหนักได้ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม รวมถึงมีอุปกรณ์ส าหรับกู้ภัยและดับเพลิง หัวฉีดน้ าได้ไกล ๕๐ 
เมตร ถังบรรจุน้ า ๓,๐๐๐ ลิตร นอกจากนี้ยังมีกระเช้ากักน้ า ๕,๐๐๐ ลิตร และเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ๔ เตียง ใน
การจัดหาเฮลิคอปเตอร์นั้นต้องเป็นมาตรฐานสากลจึงมีราคาที่สูงกว่าที่เป็นเครื่องบินปกติ นอกจากนี้ยังมีค่า
ฝึกอบรมที่รวมอยู่ในส่วนดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องมีการฝึกอบรมนักบินส าหรับการใช้ขึ้น เฮลิคอปเตอร์กู้ภารกิจ
ภัยดังกล่าว และยังต้องมีการฝึกอบรมช่างเครื่อง เจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจ าเครื่องด้วย ซึ่งในการ
จัดหานั้นจะใช้วิธี e-bidding หรือราคาอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเหตุผลความจ าเป็นที่จัดหาจ านวน ๖ ล า  
นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าภัยนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด เกิดขึ้นที่ใด ซึ่งประเทศไทยไม่ เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ส าหรับการดับเพลิงบริเวณ
อาคารสูงแต่อย่างใด และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการจัดหาได้เพียงจ านวน ๒ ล า ขณะนี้ได้ส่งมอบเรียบร้อย
แล้วและได้ทดลองใช้ในหลายพ้ืนที่ และกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองทัพบกนั้น เนื่องจากต้องการประหยัด
งบประมาณในเรื่องการซ่อมบ ารุง ตลอดจนได้รับการสนับสนุนพ้ืนที่จอด การบริการภาคพ้ืนดิน รวมถึงบุคลากร
ของกองทัพบก 
 - กรณีการจัดหาเครื่องจักรกล เนื่องจากมีภารกิจโดยตรงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ซึ่งมีแผนในการจัดหาเครื่องจักรกลให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติที่กระจายอยู่ทั้งหมด ๑๘ ศูนย์ 
ทั่วกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการช่วยเหลือบริหารจัดการภัยจากพ้ืนที่ของท้องถิ่นด้วย 
 - กรณีงบประมาณต าบลละ ๕ ล้านบาท เป็นเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้สอบถามข้อมูลไปยังบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โดยตรง 
และได้มีหนังสือจากปลัดกระทรวงมหาดไทยไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือประสานกับสถานทูตไทย  
ในต่างประเทศเพ่ือขอข้อมูลผู้ประกอบการในการผลิตเครื่องบินดังกล่าว โดยมีการแจ้งวัตถุประสงค์และให้เสนอ
ราคาโดยที่มีราคากลางล าละ 850 ล้านบาท โดยกรรมการกลางได้ก าหนดให้มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมโดยมีวัสดุ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ภัยทางอากาศ ซึ่งในการประกวดราคาดังกล่าวได้ถ้าการประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อดังกล่าวเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม และยังมีผู้เสนอราคาใน
ราคาล าละ 931 ล้านบาท และขอให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมซึ่งส านักงบประมาณเห็นว่าจ านวน
ประมาณเกินตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงได้ด าเนินการต่อรอง จนในที่สุดได้เครื่องบินรุ่น j 32 จากประเทศ
รัสเซียและได้ท าสัญญากับบริษัท ดาต้าเกท จ ากัด ในราคา 931 ล้านบาท เนื่องจากเครื่องบินดังกล่าวเป็น
เครื่องบินกู้ภัย ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย จึงจ าเป็นที่นักบินหรือช่างเครื่องจะต้องท าความคุ้นเคยกับ
เครื่องบิน รวมถึงการปฏิบัติการบนเครื่องบินดังกล่าว จึงได้ตั้งงบฝึกอบรมไว้ใน TOR ในลักษณะดังกล่าว ส่วน
ประเด็นที่ว่าท าไมต้องร่วมมือกับกองทัพบกเนื่องจากกองทัพบกดูแลพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยเช่นเดียวกับกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งกองทัพอากาศไม่มีในประเด็นดังกล่าว 
 ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 

- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กรรมาธิการ กรณีจัดซื้อ เฮลิคอปเตอร์มีการจัดซื้อประกวดราคาหลายครั้ง
ราคาสูงกว่าราคากลาง ขอให้พิจารณาตัดงบประมาณในส่วนนี้ก่อน เพราะหน่วยงานมีเฮลิคอปเตอร์ใช้อยู่แล้ว ๔ 
ล า การขอจัดซื้อ อีก ๒ ล า ให้ตัดงบประมาณในส่วนนี้ออก 

- นายพงศกร  อรรณนพพร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบหก หน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณจ านวนมาก แต่การตั้งค าของบประมาณไม่สมเหตุผลและมีราคาแพง โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่
เกี่ยวกับทหาร เพราะมีการตั้งงบประมาณมีราคาสูง เช่นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ ๑๔๓ ล้านบาท มีการ
ขอรับจัดสรรทุกปีหรือรถปฏิบัติการช่วยชีวิตตึกถล่มแขวงดุสิต เขตดุสิต จ านวน ๕๙๗ ล้านบาท ๑๕ คัน 



๘ 
 

หน่วยงานได้จัดซื้อมาขอสอบถามว่าเคยใช้หรือไม่ หรือรถขุดไฮโดรริก ๒๐๐ แรงม้า ๑๖๒ ล้านบาท รถขุดตักไฮโด
ริก ๑๘ คัน ๓๒๐ ล้านบาท เป็นต้น รายการใดสามารถตัดได้ในปีนี้ขอให้พิจารณาและขอให้คณะอนุกรรมาธิการ
ตัดงบประมาณที่ไม่จ าเป็นและมีราคาแพงออก 
 - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กรรมาธิการ ขอให้พิจารณากรณีงบประมาณเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่ราคารวม
กับงบประมาณในการฝึกอบรม ซึ่งไม่น่ามีความเป็นไปได้ท่ีงบครุภัณฑ์จะมารวมอยู่ในงบฝึกอบรม 
 - นายพงศกร อรรณนพพร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบหก ขอให้พิจาณาในการตั้งขอรับ
งบประมาณไม่สมเหตุสมผล ในกรณีงบครุภัณฑ์ ยานพาหนะ มีราคาสูง เช่น โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัย
พิบัติโทรมาตร จ านวน ๑๔๓ ล้านบาท และรถปฏิบัติการกู้ภัยช่วยชีวิตตึกถล่ม แขวงดุสิต เขตดุสิต ๕๙๗ ล้านบาท 
เป็นต้น 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล กรรมาธิการ โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย  
กับกองทัพบกในการจัดการเฮลิคอปเตอร์ที่มีการจัดท างบผูกพันไว้แล้ว อยู่ ๔ ล า แต่ปีนี้จะผูกพันงบเพ่ิมอีก 
 ๒ ล า รวม ๕,๕๐๐ ล้านบาท ขอสอบถามว่าปัจจุบันหน่วยงานมีเฮลิคอปเตอร์กี่ล า เป็นรุ่นใด รุ่นเดียวกันหรือไม่ 
ทั้งนี้เฮลิคอปเตอร์ที่มีแท็งก์น้ าที่ติดกับล าตัว การบินระดับต่ าท าได้ยาก การปล่อยน้ าให้แม่นย้ าท าได้ยาก เพราะน้ า
ที่เฮลิคอปเตอร์ท้ิงลงมาไม่ใช่เพื่อดับไฟเป็นหลัก แต่เพ่ือบรรเทาความร้อนให้นักดับเพลิงมากกว่า 
 เพราะเหตุใด หน่วยงานจึงต้องร่วมมือกับกองทัพบก และเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ ขอทราบว่ามีการน ามาใช้
ปฏิบัติการทั้งหมดกี่ล า และแต่ละล าใช้ไปกี่เที่ยวขึ้นบิน และหน่วยงานเห็นว่าเฮลิคอปเตอร์มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
รวมทั้งมีนักบินของหน่วยงานที่บินเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ได้กี่คน 
 - นายพงศกร อรรณนพพร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังภัยพิบัติโทรมาตร (เพ่ิมเติม) และโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รถเติม
น้ ามันเชิงเพลิงอากาศยาน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๕ คัน 
 - พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง ขอรายละเอียดในการท าสัญญากับบริษัท ดาต้าเกท จ ากัด 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง         ๑๐,๓๘๗,๗๒๕,๘๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - เรื่องผังเมือง ต้องการให้เกิดเชิงรุกเพราะเมืองขยายตัวโดยส่วนใหญ่มีการจัดท าเป็นข้อมูลปัจจุบัน  
ซึ่งปรับยากเพราะได้มีการก่อสร้างไปแล้ว 
 - มีการร้องเรียนจากชาวบ้านจ านวนมากเรื่องตลิ่งพัง โดยเฉพาะเส้นทางแม่น้ าสายหลัก ต้องการให้
หน่วยงานพิจารณาซ่อมแซมเท่าที่จ าเป็น 
 - กรณีเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เห็นว่าจะมีการตรวจสอบว่าการท าเขื่อนจะมีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างไรบ้าง ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเป็นผู้ด าเนินการ และจะมีการออกกฎกระทรวงซึ่งท าให้
โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ต้องขออนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก่อนการก่อสร้าง 
ดังนั้น หน่วยงานควรระงับโครงการนี้ไปก่อน  
 - มีระบบข้อมูลกลางของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่า จะต้องมีการจัดการอย่างไรในพ้ืนที่ชายฝั่ง 
เช่นสีส้มต้องป้องกันเพราะเป็นพ้ืนที่กัดเซาะระดับวิกฤต  สีชมพูคือแก้ไข เป็นต้น หากเป็นพ้ืนที่กัดเซาะอาจจะต้อง
ใช้มาตรการโครงสร้างทางวิศวกรรมต่าง ๆ ด้วย  
 - ตรงปากระวะขอให้ชี้แจงว่าเป็นอย่างไรในพื้นที่ 



๙ 
 

 - ชายหาดแตงโม ที่จังหวัดตรังยังไม่มีการส ารวจว่า จะป้องกันอย่างไรแต่หน่วยงานจะด าเนิ นการสร้าง
เขื่อนแล้ว ขอสอบถามว่า หน่วยงานได้ประเมินการกัดเซาะในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 
 - พ้ืนที่ท่าชนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสีน้ าเงินที่ต้องปรับสมดุลก่อนแต่หน่วยงานจะไปท าเขื่อน  
แข็งได้อย่างไร 
 - การเปลี่ยนผังเมือง ควรมีการเวนคืนที่ดินมาก่อนเพ่ือใช้ประโยชน์เพราะเมื่อเปลี่ยนผังเมืองจะท าให้
ราคาที่ดินข้ึน 
 - การขยายโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้หน่วยงานช่วยเหลือในเรื่องการวางผังเพ่ือย้ายศูนย์
ราชการออกไป และการย้ายโรงพักขอให้หน่วยงานด าเนินการให้ด้วย 
 - กรณีป้องกันพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เกิดการกัดเซาะ หน่วยงานยึดดินแดนใดว่าเป็นของประเทศไทย  เช่น 
เมื่อแม่น้ าโขงน้ าลด แต่มีโบสถ์ขึ้นกลางแม่น้ า ตรงจุดนั้นเป็นเขตของประเทศใดขอให้หน่วยงานพิจารณาว่า
หน่วยงานใช้หลักใดในการแบ่งดินแดน 
 - กรณีงานพนังกั้นน้ า กรมเจ้าท่าก็มีโครงการในเรื่องพนังกั้นน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล ะ
สิ่งแวดล้อมก็ด าเนินการในเรื่องนี้ทั้งที่หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดน่าจะให้หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ
ทั้งหมดเก่ียวกับการจัดท าพนังก้ันน้ า 
 - การสร้างเขื่อนริมตลิ่งขอเรียนว่าใช้ประโยชน์ได้ดีสามารถน าพ้ืนที่ริมตลิ่งมาใช้กับชุมชนได้ แต่การสร้าง
ตลิ่งจะท าให้เปลี่ยนแปลงทางน้ า ดังนั้นหากสร้างขอให้สร้าง ๒ ฝั่งแม่น้ า เพราะเวลาสร้างฝั่งเดียวท าให้น้ าเปลี่ยน
ทิศจนท าให้มีการกัดเซาะและตลิ่งพังซ้ าซึ่งท าให้เกิดความเสียหาย แต่กว่าจะสร้างแล้วเสร็จ ๒ ฝั่งใช้เวลา ๓-๔ ปี 
ซึ่งท าให้ที่ดินของประชาชนเกิดความเสียหายอย่างมาก  
 - การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการด าเนินการมากกว่าที่จะจัดสร้างจริง ซึ่งท าให้เกิดปัญหาเรื่อง
ของการเลือกปฏิบัติและประชาชน ต้องรอระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นเวลานาน จึงขอให้การด าเนินการของ
หน่วยงานตรงตามกับท่ีได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้ 
- กรณีแผนงานพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศแลพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการกัดเซาะมิให้
เกิดการสูญเสียดินแดน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร่องน้ าลึกที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศมิ
ให้เปลี่ยนแปลง เพ่ือขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งยึดหลักการใดเป็นแนวตลิ่งหรือดินแดนของประเทศไทย 
 - กรณีการสร้างตลิ่งริมแม่น้ าขอให้ศึกษาการเปลี่ยนทิศทางน้ า เนื่องจากพ้ืนที่สร้างเขื่อนริมตลิ่งเพียง
จ านวนแถบเดียวนั้นจะท าให้ทิศทางน้ าเปลี่ยนทิศทางท าให้อีกฝั่งของแม่น้ าจะท าให้กัดเซาะบริเวณอีกฝั่ง ขอให้
ด าเนินการสร้างอีกฝั่งเพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันการกัดเซาะ เป็นต้น ดังนั้นขอให้ด าเนินการตามที่ท าประชาคม
ไว้และท าอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไป 
 - กรณีงบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ซึ่ งที่ดินส่วนใหญ่ที่อยู่ริมชายฝั่งเป็นที่ดิน
ของเอกชน และในการเข้าไปปรับปรุงหรือสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะในการขออนุญาตนั้นเป็นไปได้ยาก 
เป็นไปได้หรือไม่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะออกแบบเป็นมาตรฐานในระดับที่ ๑ – ๓ และหากเอกชนรายใด
ต้องการเข้าไปปรับปรุงหรือสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะสามารถน าแบบมาตรฐานไปด าเนินการในเขตที่ดินของ
ตนเอง จะเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง และส่วนใดที่เป็นพื้นสาธารณะหรือพ้ืนที่ใช้ร่วมกันจึงค่อย
น างบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดไปด าเนินการ และกรณีการเวนคืนที่ดินและได้ขีดแนวเขตไว้แต่ไ ม่ได้มีการ
ด าเนินการต่อบางพ้ืนที่มีระยะเวลา ๒๐ ปี ท าให้การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก ขอให้ด าเนินการ
อย่างเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
 



๑๐ 
 

 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - กรณีการวางผังเมือง เดิมทีนั้นจะออกเป็นกฎกระทรวงแต่ขณะนี้มีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในการก าหนดการวางผังเมือง หากวางผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะออกเป็นประกาศโดย
กระทรวงมหาดไทย และหากวางผังเมืองโดยท้องถิ่นจะออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฉะนั้น แต่เดิมก่อนที่จะออก
กฎกระทรวงแต่ละฉบับใช้ระยะเวลาเร็วที่สุดประมาณ ๒ ปีกว่า และหากออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นคาดว่า 
จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ที่จะได้ผังเมืองฉบับใหม่ และหากกรณีการวางผังเมืองไม่สอดคล้องกับความเจริญของ
ประเทศไทยปัญหาดังกล่าวน่าจะหมดไป 
 - กรณีผังเมืองของอ าเภอจะนะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นผู้ด าเนินการและน าข้อคิดเห็นของ
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และประชาชนเพื่อผลักดันให้อ าเภอจะนะเป็นพ้ืนที่พัฒนา 
ส่วนกรมกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดูในเรื่องความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - กรณีเขื่อน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ เขื่อนภายในประเทศ เขื่อนระหว่างประเทศ และเขื่อนริมทะเล 
กรณีเขื่อนภายในประเทศส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นบริเวณวัดและบ้านเรือนของประชาชน และขอรับความเห็นในการ
ด าเนินการสร้างเขื่อนอีกฝั่งของแม่น้ าเพ่ือจะป้องกันการกัดเซาะจะรีบไปด าเนินการต่อไป และการท าประชาคมใน
การก่อสร้างได้ก าหนดระยะทาง เช่น จ านวน ๑,๐๐๐ เมตร แต่ได้รับการแจ้งว่าได้ก่อสร้างเพียงแค่ ๖๐๐ เมตร 
นั้น ความเป็นจริงได้ด าเนินการทั้งหมดตามที่ได้ท าประชาคมแต่เนื่องจากการแบ่งสัญญาในแต่ละปีใช้งบประมาณ
จ านวนมากและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง เช่น ปีแรกด าเนินการนะยะที่ ๑ และปีถัดไปด าเนินการในระยะที่ ๒ 
ซึ่งจะด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามพ้ืนที่ที่ได้รับการขอแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นบางพ้ืนที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องการให้
สร้าง กรณีเขื่อนระหว่างประเทศ เนื่องจากแนวเขตของประเทศแบ่งตามแนวเขตร่องน้ าลึก ซึ่งสภาพการ
เปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะจึงท าให้แนวร่องน้ าลึกกัดเซาะเข้ามาในฝั่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้มีการป้องกันไม่ให้
มีการกัดเซาะมากขึ้น ซึ่งอนุสัญญาระหว่าง ไทย – ลาว ด าเนินการให้ชิดของแต่ละฝั่ง ส่วนกรณีเขื่อนริมทะเล 
ประเทศไทยแบ่งเป็นสองฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย ซึ่งฝั่งอ่าวไทยมีระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร มีการกัด
เซาะประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร และฝั่งอันดามันมีระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ 
กิโลเมตร มีการกัดเซาะประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้เข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่เกิดความเสียหายรุนแรง โดยเฉพาะพ้ืนที่ตั้งของบ้านเรือนของประชาชน และกรณีที่
ต้องการให้ด าเนินการตามกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ก าหนดมาตรการเป็นสิ่งที่เห็นด้วย ซึ่งในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ กรณีหาดม่วงงามขณะนี้อยู่ระหว่างการหยุดการด าเนินงานไว้ก่อนแล้ว และในรายการใหม่ได้ยกเลิก
โครงการทั้งหมดไว้ด้วยแล้ว อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้มีค าขอให้ด าเนินการมาจากท้องถิ่น 
 - กรณีการป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนซึ่งมีความจ าเป็น เนื่องจากบริเวณที่เป็นลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาโดย
ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาน้ าท่วมประกอบกับในบางจังหวัดโดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดทางภาคใต้จะมีปัญหาการระบาย
น้ าจากภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ซึ่งได้เข้าไปด าเนินการปรับปรุงของระบบระบายน้ าอยู่ในขณะนี้ 
 - กรณีหาดม่วงงามได้หยุดด าเนินการแล้วและงบผูกพันข้ามปีงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ตัด
งบประมาณออกไปแล้ว 
 ข้อสังเกตของกรรมาธิการ 
  - นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในการท าเขื่อนจ าลอง (Simulation) ว่าตรงพ้ืนที่
ใดต้องท าระยะทางเท่าใด และเป็นใดรูปแบบใดซึ่งจะสามารถท าให้การแก้ปัญหาในความแม่นย ามากยิ่งขึ้น และ
กรณีในการสร้างเข่ือนแข็ง ขอให้มีการท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ด้วย 
 ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 

- นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบ ให้หน่วยงานชี้แจงในชั้นคณะอนุ
กรรมาธิการเกี่ยวกับโครงการเรื่องของการสร้างเขื่อนแข็งเพ่ือกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
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 - นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอให้พิจาณาโครงการอ่ืนๆ จ านวน ๖๙ โครงการ 
ในการสร้างเขื่อนแข็งหากพ้ืนที่ได้ไม่ได้เกิดการกัดเซาะแต่เป็นการกัดเซาะตามฤดูกาลเท่านั้นซึ่งไม่ควรสร้าง ขอให้
พิจาณาในโครงการที่ไม่จ าเป็น 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 

- พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสอง ขอรายละเอียดโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) หากไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้งบประมาณ จ านวน ๕๒๑ ล้านบาท  
ซึ่งต้องมีการทบทวนเนื่องจากเป็นงบประมาณผูกพันเกือบทั้งหมด ในกรณีที่เป็นงบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สามารถทบทวนได้หรือไม ่

 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่          ๔๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ไม่มีกรรมาธิการสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      ๒๒๖,๓๔๑,๓๔๖,๑๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
  - มีแนวคิดในการยุบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่และมีแนวคิดในการแก้ปัญหาของการเลือกตั้ง
เทศบาลอย่างไร 
 - ขอทราบว่าเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนมีการใช้เงินดังกล่าวอย่างไรและ
ชี้แจงเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยรายได้จากภาษีที่ดินที่ขาดไปและกรณีเงินชดเชยรายได้ท้องถิ่นลดลงจะแก้ไขอย่างไร 
ทั้งนี้ ขอให้ติดตามการจัดสรรเบี้ยยังชีพที่ไม่เพียงพอ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ควรให้จัดสรรเงินให้ถึงมือผู้
พิการ ผู้สูงอายุโดยสะดวก 
 - เสนอว่าหน่วยงานจะต้องปรับเพ่ิมภารกิจให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และควรตอบสนองให้ได้รับยก
ย่องเรื่อง One stop service อีกท้ังขอให้แก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
 - ขอทราบแนวทางป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการทิ้งงานและในการใช้เงินสะสมขอทราบแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีเป็นอิสระและมีอ านาจมากข้ึน และขอให้ชี้แจงงานถ่ายโอนด้านสาธารณสุข 
 - ขอให้ชี้แจงงบเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมให้ศูนย์เด็กเล็ก และการปิดศูนย์เด็กเล็กในช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดมีแนวทางด าเนินการอย่างไร และในการโอนงบประมาณปี ๒๕๖๓ มีแนวทางในการ
พัฒนาโครงการระบบครูพ่ีเลี้ยงอย่างไร 
 - ในการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน ๒๘,๑๐๑ บ่อ มีความ
พร้อมในการด าเนินมากน้อยเพียงใด ผลการด าเนินการเป็นอย่างไร และในโครงการการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอยมีการต่อยอดการจัดการขยะด้านพลังงานหรือการด าเนินการสร้างโรงงานอย่างไร และจะแก้ปัญหาขยะให้
เป็นรูปธรรมอย่างไร 
 - ขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา ๓๙๑ แห่ง 
โดยเห็นว่าการแก้ปัญหายาเสพติดควรมีการบูรณาการร่วมกัน และโครงการพัฒนาระบบการศึกษาเห็นว่าควรมี
การด าเนินการเพ่ือให้คนไทยมีความเท่าเทียมกัน และควรหาแนวทางแก้ไขกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มี



๑๒ 
 

ต าแหน่งบริหาร และหากมีการถ่ายโอนโรงเรียนให้กับท้องถิ่นจะท าให้การศึกษามีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้  
ได้แสดงความคิดเห็นว่าครูในโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู 
 - ในเรื่องปัญหาด้านบุคลากรของหน่วยงาน เห็นควรให้มีการปรับเกณฑ์การโยกย้ายบุคลากรโดย
ก าหนดเวลาไม่ควรเกินสองปี และขอให้พิจารณากรณีกรอบอัตราการจ้างลูกจ้างที่มีการจ้างบุคลากรเยอะกว่า
ภาระงานและขอให้มีการก าชับบุคลากรในการท างานให้มีความเร่งด่วนมากขึ้นในการบริการประชาชน และขอ
ทราบแนวทางการแก้ปัญหากรณีความรับผิดของข้าราชการท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 - ขอทราบจ านวนเงินสะสมของท้องถิ่นและขอทราบหลักเกณฑ์การอุดหนุนเฉพาะกิจในการจัดสรร
งบประมาณให้กับท้องถิ่น โดยเห็นว่างบอุดหนุนเฉพาะกิจไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 - ขอให้มีการสนับสนุนการลงทุนในระบบส่วนกลางที่ใช้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และควรมีการศึกษากฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจโดยควรหาทาง
แก้ในการบริหารงบประมาณกับภารกิจและคน ส่วนระเบียบบริหารข้าราชการท้องถิ่นเห็นว่าควรด าเนินการให้
ข้าราชการส่วนกลางและข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความเท่าเทียมกัน 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - การแบ่งเงินอุดหนุนเป็นการด าเนินการของคณะกรรมการกระจายอ านาจซึ่งใช้ในปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๔ 
โดยแยกเป็นร้อยละ ๙๓ จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล และร้อยละ ๗ เป็นการค านวณตาม
สูตรให้กับประชาชน 
 - เงินค่าอาหารเสริมและนม ชี้แจงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณโดยค่านมได้รับจ านวน 
๗.๓๗ บาทต่อคน และค่าอาหารกลางวันได้รับจ านวน ๒๐ บาทต่อคน และกรณีที่งบประมาณถูกปรับลดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมได้ โดยในงบประมาณค่าอาหารกลางวันและนมในช่วงปิดเรียนใน
สถานการณ์โควิดนั้น ชี้แจงว่าการจัดสรรค่านม จะได้รับ ๒๖๐ วันต่อปี อาหารกลางวันจ านวน ๒๔๕ วันต่อปี 
ในช่วงสถานการณ์โควิดมีการจัดซื้อนมยูเอชที และอาหารกลางวันมีการจัดหาการเลี้ยงเด็กระหว่างปิดภาคเรียน 
 - ในเรื่องเบี้ยยังชีพที่ขาดไป มีการจัดเงินอุดหนุนชดเชยรายได้โดยยังไม่ได้รับการบรรจุในปี ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่
ระหว่างการขอแปรญัตติเพิ่มเติม 
 - การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีคุณภาพ ชี้แจงว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจจัดการศึกษา มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูเป็นรายหัว หัวละ 
๓,๐๐๐ บาทในทุกปี 
 - ปัญหาการก าจัดผักตบชวา มีการด าเนินการร่วมกันระหว่างกรมเจ้าท่า กรมชลประทาน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการแบ่งหน้าที่กันซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับผิดชอบในการดูแลล าน้ าขนาด
เล็ก 
 - ความเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน มีการออกแบบการก่อสร้างแต่ละพ้ืนที่
ต่างกันโดยมีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและมีการออกแบบธนาคารน้ าใต้ดินจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 - ในเรื่องรถขยะ ชี้แจงว่ามีความต้องการในการใช้งานจ านวนมากโดยมีข้อจ ากัดจ านวน ๓๐ ตันต่อวัน ใน
ปี ๒๕๖๔ ได้มีการขอรับจัดสรรจ านวน ๑๓๕ คัน 
 - การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นได้มีคณะกรรมการกลางก ากับดูแล โดยในการบรรจุข้าราชการ ลูกจ้าง
สาธารณสุข มีการยกร่างประกาศในการคัดเลือกการเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และในเรื่องสายทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน ชี้แจงว่ามีหลักเกณฑ์วิธีการท าผลงานวิชาการโดยให้มีต าแหน่งไปถึงช านาญการพิเศษ 
และในต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมีการปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลให้ไปถึงซีเก้าได้  
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 - ในเรื่องผู้รับจ้างทิ้งงาน เกิดจากการทิ้งงานของผู้ประกอบการ และเป็นเรื่องที่ควบคุมยาก ซึ่ งอาจแก้ไข
โดยเพ่ิมสภาพคล่องแบ่งเป็นงวดงานหลายงวดเพ่ือให้มีเงินหมุนเวียน และในส่วนเงินสะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการกันเงินเพ่ือส ารองค่าใช้จ่าย 
 - ในกฎหมายกระจายอ านาจมีการตั้งอนุกรรมการการกระจายอ านาจระดับจังหวัดและมีการถ่ายโอน
ภารกิจ 
 - กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเว็บไซต์ชี้แจงว่าปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูล IT กับท้องถิ่น ระบบ
การเงินการคลัง ระบบการเลือกตั้งและมีการขอรับงบประมาณเพ่ือปรับปรุงระบบ และในระบบประเมนการ
พัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาการศึกษาโดยระบบประเมิน LPA ซึ่งด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดท าให้เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในปีต่อไปลดลง 
 ข้อสังเกตของกรรมาธิการ 
 - ควรมีการพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและการจัดสรรงบอุดหนุน
ทั่วไป 
 - การจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่ เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ขอให้มีการจัดสรร
งบประมาณให้อย่างเพียงพอ 
 ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กรรมาธิการ ขอทราบหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล โดยขอรายละเอียดย้อนหลังสองปี และในปี ๒๕๖๓ ขอทราบว่าท้องถิ่นใดได้รับ
จัดสรรงบประมาณมากที่สุดในสามอันดับแรก 
 - นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเอ็ด ขอทราบแนวทางในการเตรียมการ
เพ่ือรองรับการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น และขอทราบว่ามีวิธีการในการให้ท้องถิ่นประสานเพ่ือน าเรือก าจัดผั กตบ
จ านวน ๘๐๕ ล า ไปใช้งานได้อย่างไร 
 - นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอทราบว่างบสะสมของท้องถิ่นจ านวน 
๗,๘๕๒ แห่ง แต่ละแห่งมีจ านวนคงเหลือเท่าใด และขอทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะ
กิจให้กับแต่ละท้องถิ่น 

- นายวัฒนา เมืองสุข รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอทราบนโยบายในการผลักดันแผนการ
โยกย้ายผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

 
กรุงเทพมหานคร          ๒๓,๗๘๖,๙๑๕,๕๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ที่มีการแบ่งการด าเนินการเป็น ๔ ช่วง เหตุใด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงไม่มีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการในโครงการดังกล่าว ขอรายงาน
สถานการณ์ด าเนินการในโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาดังกล่าวอยู่ในสถานะใด มีแนวโน้มการ
ยกเลิกโครงการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  

- ในการด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กนั้น หน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการในส่วน
อาหารกลางวันและนมโรงเรียนในช่วงที่มีการปิดตัวเนื่องจากมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิดอย่างไร มีการบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวอย่างไร  



๑๔ 
 

- ในปัจจุบันจ านวนนักเรียนที่มีในแต่ละโรงเรียนมีจ านวนลดลงอย่างมาก หน่ วยงานมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร  

- ขอให้หน่วยงานอ านวยความสะดวกกับนักเรียนในการเดินทางไปศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะเด็ก
นักเรียนในฝั่งธนบุรีที่ต้องเดินทางข้ามแม่น้ าเพ่ือไปศึกษาเล่าเรียนควรมีโครงการเพ่ิมสะพานข้ามแม่น้ าเพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับสภาพการขยายของเมือง  

- ขอให้หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางโดยเรือ เช่น การเดินเรือที่เชื่อมต่อระหว่างคลอง
บางกอกใหญ่และบางหว้าเพ่ือเชื่อมต่อมายังสถานีรถไฟฟ้า ที่มีการทดลองโดยสารโดยทางเรือแต่ปัจจุบันไม่มี
ความคืบหน้าแต่อย่างใด และขอให้มีการพัฒนาการขนส่งเพ่ือเดินทางโดยทางเรือมายังโรงพยาบาลศิริราชเพ่ือลด
ความแออัดของการจราจรในพ้ืนที่ดังกล่าว ตลอดจนควรมีการพัฒนาระบบการขนส่งทางเรือในคลองแสนแสบ
เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเขตมีนบุรี  

- สอบถามเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การด าเนินการดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ควรมีการ
ก าหนดนโยบายที่มีความชัดเจนว่าสามารถกลับเปิดหาบแร่แผงลอยภายใต้มาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดได้หรือไม่ 
อย่างไร ทั้งนี้ มีแนวทางในการเยียวยาประชาชนที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวอย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ซึ่งมี ข้อมูลที่เป็น
หนังสือขอให้พิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายเพ่ือหาข้อยุติ
ร่วมกันก่อนด าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากโครงการดังกล่าวแม้จะเป็นโครงการที่แผนแม่บทของกรุงเทพมหานครที่
ปรากฏตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แต่การด าเนินการดังกล่าวจะมีความทับซ้อนกับพ้ืนที่ของรัฐสภา การ
ด าเนินการทั้งการก่อสร้างอาคารรัฐสภาและการก่อสร้างสะพานด าเนินการในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน การ
ก่อสร้างจะตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของสภาผู้แทนราษฎรและวัดแก้วฟ้าจุฬามณี โครงการดังกล่าวมีการคัดค้าน
เรื่อยมา ปัจจุบันประธานรัฐสภาได้จัดท าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาทบทวนเพ่ือหาทางออกร่วมกัน 
และมีหนังสือตอบกลับมาจากส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า ได้มีการส่งเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย
และกรุงเทพมหานครพิจารณารายงานเพ่ือหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้ เมื่อผลการพิจารณายังไม่เสร็จสิ้นควรมีการ
ปรับลดงบประมาณในแต่ละรายการที่ขอรับสนับสนุนมาลง ประกอบกับเมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายในแต่ละ
รายการพบว่ามีการเบิกจ่ายน้อยมากและบางรายการยังไม่มีการเบิกจ่ายแต่อย่างใด โครงการดังกล่าวควรมีการ
ชะลอการด าเนินการออกไป 

- สอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กรรมาธิการให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย
นั้นเป็นวิสัยทัศน์ยากต่อการท าความเข้าใจ  

- สอบถามเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ การด าเนินการ และงบประมาณให้ส านักงานเขตมีระบบการ
กระจายอ านาจอย่างไร มีการโอนงานจากรัฐบาลมาให้หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการมากน้อยเพียงใด 

- สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาล ที่มีโครงการผลิตและพัฒนาการจัด
การศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และมีโครงการในการผลิตแพทย์เพ่ิมของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณจ านวน ๑๑๖ ล้านบาท การด าเนินการที่ผ่านมาสามารถ
ผลิตแพทย์และพยาบาลได้ในแต่ละปีจ านวนเท่าใด เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงพอต่อการ
ด าเนินการด้านสาธารณสุขในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ในส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ านวนที่เพ่ิมสูงขึ้น
เป็นอย่างมากเป็นเพราะเหตุใด  

- สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณเพ่ือการดูแลพ้ืนผิวจราจรมีการเสนองบประมาณไว้จ านวนเท่าใด 
โดยเฉพาะพ้ืนผิวจราจรหน้ารัฐสภา ซึ่งจะมีทูตหรือสมาชิกรัฐสภาต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมรัฐสภา  

- หน่วยงานควรให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ควรมีการพัฒนาและ
จัดระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างดังกล่าว 



๑๕ 
 

- สอบถามเกี่ยวกับการป้องกันและเบาเทาสาธารณภัย งบประมาณจ านวน ๖๘๔ ล้านบาท คดีที่เกี่ยวกับ
รถดับเพลิงปัจจุบันมีการด าเนินการถึงขั้นตอนใด และในส่วนงบประมาณเพ่ือการแก้ปัญหายาเสพติดมีการขอรับ
จัดสรรเพยีง ๓๙ ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่อย่างใด  

- ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจในการอนุมัติเพ่ือให้มีการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินแต่ละโครงการจ านวนเท่าใด  
- สอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในส่วนเงินนอกงบประมาณจ านวน ๑,๘๕๑ ล้านบาท เป็นเงิน

ที่มาจากส่วนใด ทั้งนี้ ในส่วนงบกลางของหน่วยงานเพ่ิมสูงขึ้นนับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จนถึงปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า เงินดังกล่าวมาจากส่วนใดบ้าง 

- สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณด้านการศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในจ านวนที่ลดลงเป็นเพราะเหตุ
ใด ทั้งนี้  ขอให้หน่วยงานให้ความส าคัญและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มี
ประสิทธิภาพและทัดเทียมกับโรงเรียนชั้นน าอื่น ๆ  

- ขอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณทั้งหมดที่มีการรวมจากท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดเก็บ จากการจัดสรรจาก
ส านักงบประมาณมีจ านวนเท่าใด แบ่งตามโครงสร้างแล้วมีจ านวนเท่าใด มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงสร้าง
ของหน่วยงานอย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ นั้น พบว่า มีการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณสูงมาก เป็นจ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเพื่อด าเนินการในโครงการใด 

- สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่จัดสรรให้กับเขตพ้ืนที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ได้รับจัดสรรให้
เพียงพอกับการแก้ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่แต่อย่างใด มีการจัดสรรงบประมาณภายในเขตพ้ืนที่ในเมืองและ
กระจุกตัวอยู่เฉพาะพ้ืนที่ที่มีความเจริญ ทั้งนี้ พ้ืนที่โดยรอบเขตกรุงเทพมหานครมีปัญหาความเดือดร้อนด้านการ
คมนาคมการสัญจรของประชาชนขอให้หน่วยงานแก้ปัญหาให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่เป็นพ้ืนที่รับน้ าควรมีการวางระบบท่อน้ าและขยายถนนเพ่ือให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการเตรียมการเพ่ือรองรับการแก้ปัญหาน้ าท่วมด้วยการลอก
ท่อระบายน้ าแต่อย่างใด  

- ขอให้หน่วยงานด าเนินดูแลอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครหลายแห่งโดยเฉพาะใน
เขตพ้ืนที่รอบนอกที่ยังไม่สามารถจัดให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีได้ เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

- การอนุญาตให้รถบรรทุกสามารถวิ่งผ่านชุมชนและมีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ท าให้เกิดการผุพังของ
พ้ืนผิวถนนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ลาดกระบัง กรณีนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดของหน่วยงานใด  

- สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการในหลักสูตรผู้น าเมือง เป็นการด าเนินการจากงบประมาณในส่วนใด มี
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณอย่างไร 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไปต่างปะเทศประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ถือเป็นโครงการที่ดีมาก มี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในโครงการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  

- ขอให้หน่วยงานให้ความดูแลและตรวจสอบการด าเนินการในโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนใน
เขตต่าง ๆ ที่มกีารจา่ยเงินให้แกผู่้รับจ้างล่าช้าหรือค้างช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ   
 หน่วยงานตอบชี้แจง 

- ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยานั้น เนื่องจากศาลปกครองได้มี
ค าสั่ งให้ชะลอการก่อสร้างไว้ก่อนจึงไม่มีการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประม าณ ๒๕๖๓  
แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวรัฐบาลมีการอนุมัติเพ่ือด าเนินการทั้งจ านวน จึงมีตั้งเผื่อไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  



๑๖ 
 

- ชี้แจงเกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีจ านวนนักเรียนที่มีจ านวนน้อยลงคงเหลือประมาณ 
๒๘,๐๐๐ คน หน่วยงานมีการแก้ปัญหาและจูงใจนักเรียนโดยการจัดสรรทุนการศึกษาฟรีในมหาวิทยาลัย  
ปีละ ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน  

- ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง “ล้อ ราง เรือ” มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยในการพัฒนาส่วนต่อขยายการเดินทางผ่านคลองแสนแสบจากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง – มีนบุรีนั้น ประสบ
ปัญหาเนื่องจากมีประตูระบายน้ ากั้นอยูท่ าให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเส้นทางดังกล่าวได้  

- ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการในโครงการ การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยถนนข้าวสาร เพ่ือกระตุ้นการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจะเปิดท าการเพ่ือให้บริการในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับร้านค้า หน่วยงานมีการส ารวจพ้ืนที่ที่จะท าการปรับปรุงให้สามารถตั้งแผงค้าในพ้ืนที่ดังกล่าวโดยทางเท้าที่
สามารถด าเนินการได้นั้นต้องมีพ้ืนที่ประมาณสามเมตรห้าสิบเซนติเมตรขึ้นไป การปรับปรุงทางเท้าในแต่ละพ้ืนที่มี
การค านึงถึงผู้ใช้ทางเท้าเป็นส าคัญซึ่งต้องเว้นไว้ส าหรับเดินเท้าประมาณ ๒ เมตร  

- ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียนนั้น หน่วยงานมีการจัดสรรให้กับ
นักเรียนชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวนวันละ ๔๐ บาทต่อวันต่อคน โดยแบ่งเป็นจัดสรรอาหารเช้ามื้อละ 
๑๕ บาท และอาหารกลางวันมื้อละ ๒๕ บาท โดยงบประมาณดังกล่าวได้มอบอ านาจให้ผู้อ านายการโรงเรียนแต่
ละโรงเรียนด าเนินการจัดจ้างเพื่อด าเนินการ  

- ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาผิวจราจรมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว 
ทั้งนี้ การแก้ปัญหาด้านการจราจรในแต่ละเขตจะมีศูนย์ก่อสร้าง ๖ ศูนย์ซึ่งต้องมีการแจ้ง โดยจะมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก คือ ส านักการโยธา ซึ่งจะเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมผิวถนนในพ้ืนที่ต่าง ๆ และมีการตั้ง
งบประมาณกระจายไปในแต่ละเขตเพ่ือให้การซ่อมแซมมีความรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดสรรให้เขตละ ๓ ล้านบาท และมีจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างและ
ปรับปรุงถนนในแต่ละเขตประมาณ ๙๐๐ กว่าล้านบาทอีกด้วย 

- ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อรถเรือ – ดับเพลิงที่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ ๖,๐๐๐ กว่า 
ล้านบาท เป็นการด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ เป็นเรือดับเพลิง ๓๐ ล า รถดับเพลิง ๓๑๕ คัน ซึ่งเรือ 
ที่ได้จัดซื้อนั้นมีการส่งมอบแล้ว ในส่วนรถดับเพลิงนั้นมีการส่งมอบแล้วจ านวน ๑๗๖ คัน เหลืออีก ๑๓๙ คัน อยู่
ระหว่างการฟ้องร้องด าเนินคดี  

- ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่น าไปใช้ในการตกแต่งรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนินกลาง ใน
วันที่มีการนัดชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) เป็นการด าเนินการเพ่ือการจัดงานในวัน
ส าคัญต่าง ๆ หรือจัดพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความส าคัญ  

- งบประมาณที่หน่วยงานขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีจ านวน ๒๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
ถูกปรับลดในชั้นอนุกรรมาธิการ ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท   

- ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาด้านถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกเป็นปัญหาที่ก าลังเร่งด าเนินการ
แก้ไขอยู่ในปัจจุบัน มีการขุดลอกคูคลองเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม  

- ชี้แจงเกี่ยวกับค่าป่วยเพ่ือให้ความช่วยเหลือกับอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) ที่มีทั้งหมด 
๑๗,๐๐๐ คน โดยแต่ละคนจะได้รับจัดสรรให้เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนั้นมี
การจัดสรรเงินค่าเสี่ยงภัยตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้  อสส. ได้รับค่าเสี่ยงภัยจ านวน ๕๐๐ บาท 
ต่อเดือน  

- นอกจากการด าเนินการในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนต่างประเทศแล้วหน่วยงานยังมีการด าเนินการ
เกี่ยวกับโครงการ Friend to Friend ที่เป็นโครงการน าเด็กนักเรียนประมาณ ๒๐ คนเพ่ือไปทัศนศึกษาในสถานที่
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศการด าเนินการดังกล่าวไม่มีการใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด  



๑๗ 
 

- ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการสัญจรทางเรือในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การเดินเรือในคลองบางกอกใหญ่เพ่ือย้าย
ผู้ป่วยทางเรือของโรงพยาบาลศิริราชนั้น การด าเนินการประสบปัญหาเกี่ ยวกับระดับน้ าในคลองกับแม่น้ า
เจ้าพระยามีระดับน้ าที่ไม่เท่ากัน จึงจ าเป็นต้องมีประตูกั้นน้ าแม่น้ าและคลองดังกล่าวส่งผลให้การเดินเรือในพ้ืนที่
ดังกล่าวไม่มีความต่อเนื่อง  

- ชี้แจงเกี่ยวกับการกระจายอ านาจนั้น มีการรับโอนภารกิจที่เป็นการจัดท าบริการสาธารณะจากรัฐบาล
ซึ่ งก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการทั้ งสิ้นจ านวน ๑๒๖ ภารกิจ และภารกิจที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครทั้งสิ้นจ านวน ๕๘ ภารกิจ การรับโอนนั้นมีการรับโอนแต่หน้าที่แต่ไม่มีการโอนงบประมาณและ
บุคลากรเพ่ือด าเนินการแต่อย่างใด ประกอบกับการโอนภารกิจดังกล่าวท าให้หน่วยงานต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายของหน่วยงานส่งผลให้การด าเนินการอาจมีความล่าช้าตามกระบวนการ 

- ชี้แจงเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กของกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีทั้งหมด ๒๑ ศูนย์ มีเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแล
ประมาณ ๖,๐๐๐ กว่าคน โดยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั้นมีก ารแจกอาหารโดยมีการ 
นัดหมายให้ผู้ปกครองมารับอาหารที่ศูนย์โดยมีการจัดระเบียบผู้ปกครองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วย  

- ชี้แจงเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการ
เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมอาชีพประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจ านวน ๓๓ ล้านบาท  
มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ให้มีการจ าหน่ายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลาดชุมชน เป็นต้น  

- ชี้แจงเกี่ยวกับลานกีฬาในเขตกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีทั้งสิ้นจ านวน ๑,๐๙๑ แห่ง หน่วยงานมีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน ๕๐ ส านักงานเขตรวมทั้งสิ้นจ านวน ๕๓ ล้านบาท  

- ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย เป็นโครงการก่อสร้าง
เริ่มตั้งแต่ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งธนบุรี โดยก่อสร้างข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายจนถึงบริเวณถนน
พหลโยธินบริเวณสวนจตุจักร ระยะทาง ๕.๙ กิโลเมตร งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน ๕,๒๒๕ ล้านบาท มีทั้งค่า
เวนคืนของเอกชนและค่าชดเชยที่ดินของส่วนราชการ เป็นการก่อสร้างทางยกระดับตลอดเส้นทางขนาด ๔ – ๖ 
ช่องทาง (ไป – กลับ) และมีการก่อสร้างถนนในระดับพ้ืนดินอีก โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น ๕ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่หนึ่ง 
เป็นการก่อสร้างระยะทาง ๑.๐๕ กิโลเมตร จากถนนเลียบทางรถไฟฝั่งธนบุรีถึงแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นการก่อสร้าง
บนที่ดินที่มีการเวนคืนใหม่ทั้งหมดค่าก่อสร้างประมาณ ๗๗๐ ล้านบาท ค่าเวนคืนประมาณ ๔,๑๗๖ ล้านบาท  

  ช่วงที่สองเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าระยะประมาณ ๐.๕ กิโลเมตร ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 
๑,๓๕๐ ล้านบาท และจะมีค่าผาติกรรมวัดแก้วฟ้าจุฬามณีประมาณ ๑๓๓ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการให้
เห็นชอบราคาเพ่ือเบิกจ่ายให้กับวัด  

  ช่วงที่สามเป็นการก่อสร้างระยะทาง ๑.๓๕ กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างต่อจากสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยา – ถนนพระราม ๕ ค่าก่อสร้างประมาณ ๙๘๐ ล้านบาท มีค่าชดเชยที่ดินในเขตพ้ืนที่ทหารประมาณ 
๑,๓๘๖ ล้านบาท ค่าชดเชยดังกล่าวได้ช าระเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้จะมีค่าเวนคืนที่ดินของเอกชนประมาณ 
๑,๓๑๘ ล้านบาท  

  ช่วงที่สี่ เป็นการก่อสร้างต่อจากถนนพระราม ๕ – ถนนก าแพงเพชร ระยะทาง ๑.๔ กิโลเมตร เป็นการ
ก่อสร้างตามแนวถนนที่มีอยู่เดิม ค่าก่อสร้างประมาณ ๑,๑๐๐ ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินประมาณ ๓๘๐ ล้านบาท  

  ช่วงที่ห้า ระยะทาง ๑.๖ กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างทางคร่อมถนนก าแพงเพชร – ถนนพหลโยธิน 
บริเวณสวนจตุจักร ค่าก่อสร้างประมาณ ๑,๐๒๕ ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินประมาณ ๑๗๗ ล้านบาท  

ในส่วนค่าเวนคืนที่ดินที่มีการขอรับสนับสนุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประมาณ ๑,๗๙๓ ล้านบาท  
มีการเบิกจ่ายเพียง ๖๗ ล้านบาทนั้น เป็นการเบิกจ่ายจากปีที่ผ่านมาเป็นการเบิกจ่ายเพ่ือชดเชยพ้ืนที่ของทหาร 
ในส่วนที่เหลือ ๑,๗๐๐ กว่าล้านบาทนั้น เป็นค่าเวนคืนที่ดินของเอกชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติเพ่ือ



๑๘ 
 

ก าหนดราคาและหากได้รับอนุมัติแล้วจะมีการตั้งฎีกา คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนกันยายน 
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เสร็จทันภายในปีงบประมาณ ทั้งนี้ ในส่วนค่าเวนคืนนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มี
การเสนอของบประมาณจ านวน ๑,๑๗๓ ล้านบาทเพ่ือด าเนินการในโครงการดังกล่าว หากได้รับจัดสรรค่าเวนคืน
จะด าเนินการในช่วงที่หนึ่ง ทั้งนี้ การด าเนินการช่วงที่สองจะชิดวัดแก้วฟ้าแต่ไม่ได้ท าลายโบสถ์แต่อย่างใด ทั้งนี้ ใน
การด าเนินการดังกล่าวหน่วยงานมีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ผลดี – ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบทุกด้านแล้ว เห็นว่า สายทางดังกล่าวมีความเหมาะสมมากที่สุด 
เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงถนนโดยรอบของรัฐสภาและเชื่อมโยงถนนบริเวณศูนย์คมนาคมชุมทางบางซื่อที่จะมี
การเปิดใช้ได้อย่างครบถ้วน โดยหน่วยงานได้มีการจัดท าหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบแล้ว 

- ชี้แจงเกี่ยวกับการผลิตพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเกื้อการุณย์นั้น เป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีซึ่งสามารถด าเนินการผลิตได้ประมาณ ๒๐๐ – ๒๒๐ คนต่อปี โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประมาณปีละ ๘๐ คน เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วบัณฑิตทั้งหมดจะมีการชดใช้ทุนที่ โรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานครหรือโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็น
ระยะเวลา ๔ ปี อัตราการลาออกและโอนประมาณร้อยละ ๓ ต่อปี ในส่วนการผลิตแพทย์เพ่ิมนั้นเป็นไปตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน ทั้ งนี้  คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลสามารถผลิตแพทย์ได้ประมาณ  
ปีละ ๑๐๐ คน ปัจจุบันได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประมาณปีละ ๘๐ คน เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องชดใช้
ทุนในหน่วยงานของรัฐทุกสังกัดเป็นไปตามคณะกรรมการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ระยะเวลา ๓ ปี ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรร ฯ เพ่ือให้แพทย์ใช้
ทุนได้มีการชดใช้ทุนที่กรุงเทพมหานครจ านวน ๑๔ อัตรา แต่ต้องชดใช้ทุนในโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและเวชศาสตร์ฉุกเฉินอันเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ และยังได้ด าเนินการผลิตแพทย์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง จ านวนแพทย์ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย 

- ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้การทักท้วงเกี่ยวกับโครงการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ จ านวน ๔๙ โครงการนั้น หน่วยงานจะด าเนินการจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสารให้แก่กรรมาธิการ  
ผู้ซักถามต่อไป   

- ชี้แจงเกี่ยวกับอ านาจในการอนุมัติเพ่ือให้มีการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินแต่ละโครงการของผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอ านาจอนุมัติภายในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน ๒๐๐ ล้านบาท หากโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ
สูงกว่านั้นต้องเสนอเพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 

- นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินซึ่งส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้แสดงความเห็นโดยมีเงื่อนไนไว้ในรายงาน มีจ านวนเงินที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบงบประมาณแล้วปรากฏว่าไม่มีเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบและส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบโดยวิธีอ่ืนได้ ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อการแสดงงบ
สินทรัพย์ฐานะทางการเงิน ขอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทั้ง ๔๙ โครงการ ในวงเงิน ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาทเป็น
รายการประเภทใดบ้าง 

- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่น าไปใช้ในการตกแต่งรอบ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนินกลาง ในวันที่มีการนัดชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย 
(สนท.) หน่วยงานมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หรือไม่ มีแผนใน
การด าเนินการดังกล่าวอย่างไร  



๑๙ 
 

- นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับลานกีฬาแอโรบิค มีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละส านักงานเขตอย่างไร  

 
เลิกประชุม เวลา ๒๒.๑๕ นาฬิกา 

นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  
นางสาวอนุสรา เกื้อข า นิติกรช านาญการ  

นายกันต์พจน์ ฐิติวณิชกุล นิติกรช านาญการ  
นายจิรพันธุ์ กูรสุรพงศ์ วิทยากรช านาญการ  

ผู้จดสรุปผลการประชุม 


